

หลักสูตร การทำกระเป๋าเส้นพลาสติกปกริบบิ้น

จำนวน ๓๕ ชั่วโมง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

- กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและการบริการ
 กลุ่มอาชีพสร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง

+++++

ความเป็นมา

ตามนโยบายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำใน ๕ กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์กลุ่มอำนวยการ และอาชีพ เฉพาะทางที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป็นภารกิจที่สำคัญของสถานศึกษาในสังกัดที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อเนื่องได้ตลอดชีวิต จึงจัดวิชาชีพโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ และการต่อยอดอาชีพให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้

หลักการของหลักสูตร

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ กำหนดหลักการไว้ดังนี้

๑. เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ๕ ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละประเทศ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่

๒. มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเท่าเทียมกันสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และเป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

๓. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

๔. เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ที่มั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดมุ่งหมาย

๑. ผู้เรียนเห็นช่องทางในการนำไปประกอบอาชีพ
๒. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการทำกระเป๋าเส้นพลาสติกปกริบบิ้น
๓. ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ หรือเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวหรือต่อยอดอาชีพได้

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

๑. ผู้ไม่มีอาชีพ
๒. ผู้มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

หลักสูตรการพัฒนาอาชีพ (ชั้นเรียน 31 ชั่วโมงขึ้นไป) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 35 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร การทำกระเป๋าเส้นพลาสติกปกริบบิ้น

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
๑	การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ในการปกริบบิ้นสำหรับงานกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก	<p>๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการทำกระเป๋าเส้นพลาสติกปกริบบิ้นได้</p> <p>- บอกวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปกริบบิ้นได้</p> <p>- เลือกวัสดุสำหรับการปกริบบิ้นได้เหมาะสม</p> <p>- เลือกกลวดลายในการปกริบบิ้นได้เหมาะสม</p>	<p>อุปกรณ์การทำกระเป๋าเส้นพลาสติกปกริบบิ้น</p> <p>๑.ผ้าฝ้ายทอสีพื้น จำนวน ๒ เมตร</p> <p>๒.ซิปลินลอน เบอร์ ๕ จำนวน ๒ ชิ้น</p> <p>๓.หัวซิปลินลอนเบอร์ ๕ จำนวน ๑๒ ชิ้น</p> <p>๔.เข็มปกริบบิ้น จำนวน ๒</p> <p>๕.เข็มเย็บมือ เบอร์ ๒ จำนวน ๑ห่อ</p> <p>๖.เข็มก้นทอง จำนวน ๑ ห่อ</p> <p>๗.เข็มเย็บผ้า จำนวน ๒ ห่อ</p>	<p>- วิทยากรบรรยาย วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกระเป๋าเส้นพลาสติกปกริบบิ้น</p> <p>เทคนิคการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำกระเป๋าเส้นพลาสติกปกริบบิ้น</p>	๑ ชั่วโมง	-

		<ul style="list-style-type: none"> - เลือกริบบิ้นสำหรับงานปักริบบิ้นแต่ละประเภทได้ - เลือกเข็มสำหรับงานปักริบบิ้นได้เหมาะสม 	๘.ดินสอเขียนผ้า จำนวน ๑๒ แท่ง ๙.ด้ายเย็บผ้า จำนวน ๔ หลอด ๑๐.ริบบิ้นซาตินสองหน้า จำนวน ๔ ม้วน ๑๑.ริบบิ้นซาตินหน้าเดียว จำนวน ๓ ม้วน ๑๒.ริบบิ้นซาตินหน้าเดียว จำนวน ๓ ม้วน ๑๓.ริบบิ้นซาตินสองหน้า จำนวน ๒ ม้วน ๑๔.ไหมปักเบอร์ ๒๕ จำนวน ๖ ใจ ๑๕.ลูกปัดมุกกระเบิด จำนวน ๒ แพ็ค ๑๖.หมุดรองกันกระเป่าทรงกรวย จำนวน ๔ โหล ๑๗.หูกระเป่าหนังเทียม จำนวน ๑๒ คู่	- วิทยาการบรรยาย ขั้นตอนและเทคนิค การทำกระเป่าเส้นพลาสติกปักริบบิ้น ในแต่ละขั้นตอน		
๒	ทักษะเบื้องต้นในการปักริบบิ้น และการปักริบบิ้นบนกระเป่าสานจากเส้นพลาสติก <ul style="list-style-type: none"> - การสร้างลวดลาย และการลอกลาย ในการปักริบบิ้น - การปักดอกไม้ เบื้องต้นด้วย ริบบิ้น - การปักดอก กุหลาบด้วยริบบิ้น - การปักใบไม้ด้วย ริบบิ้น 	๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การทำกระเป่าเส้นพลาสติกปักริบบิ้น ได้ ๒ เพื่อสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนา อาชีพเดิมหรือสร้าง อาชีพใหม่	- ความรู้พื้นฐานการทำ กระเป่าเส้นพลาสติกปักริบบิ้น - การลงมือปฏิบัติการ ทำกระเป่าเส้นพลาสติกปักริบบิ้น -เทคนิคการทำกระเป่าเส้นพลาสติกปักริบบิ้น ในแต่ละขั้นตอน ๑.กำหนดขอบเขตการ ปักลายจากนั้นร่างแบบ ที่ต้องการลงบน กระเป่า โดยใช้การวาด วงกลมแทนดอกไม้ดอก หลัก่อนตามขนาดที่ ต้องการ แล้วจึงค่อยๆ	- วิทยาการบรรยาย ขั้นตอนและเทคนิค การทำกระเป่าเส้นพลาสติกปักริบบิ้น ในแต่ละขั้นตอน - วิทยาการให้ผู้เรียนได้ ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ทำกระเป่าเส้น พลาสติกปักริบบิ้น พร้อมกับการตอบข้อ สงสัย ระหว่างการจัด กิจกรรม	๓ ชั่วโมง	๓๐ ชั่วโมง

<ul style="list-style-type: none"> - การประดิษฐ์ดอกไม้จากริบบิ้น - การเก็บรายละเอียดงานปักริบบิ้น - การเตรียมซั้บในกระเป๋ - การเย็บประกอบซั้บในกระเป๋กับกระเป๋สานเส้นพลาสติกปักริบบิ้น 		<p>เติมดอกแซม ใบไม้ และกิ่งก้านลงไป ในตำแหน่งที่เป็นช่องว่างอยู่</p> <p>๒.เริ่มปักริบบิ้นที่ดอกไม้หลักก่อน แล้วค่อยๆ ปักใบ ดอกแซม และกิ่งก้าน</p> <p>การเริ่มปักริบบิ้น จะต้องเหลือชายริบบิ้นทิ้งไว้ประมาณ ๑ นิ้ว หรือพันปมด้วยเทคนิคการพันปมริบบิ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ริบบิ้นเลื่อนหลุดออกมาขณะปักชิ้นงานและเมื่อปักงานแต่ละจุดเสร็จ ก่อนตัดริบบิ้นจะต้องเหลือชายริบบิ้นไว้ประมาณ ๑ นิ้ว เสมอ เพื่อพับและเย็บเก็บงานเพื่อความเรียบร้อยทุกครั้ง ก่อนการนำริบบิ้นมาใช้งานจะต้องสนปลายริบบิ้นด้วยไฟแช็คเสมอ เพื่อป้องกันริบบิ้นลุ่ย</p> <p>๓.การทำดอกแซมด้วยเทคนิคการลนไฟโดยตัดริบบิ้น ๒ ขนาด คือ ยาว ๖.๕ ซม. จำนวน ๔ ชิ้น ยาว ๗.๕ ซม. จำนวน ๖ ชิ้นจากนั้นลนปลายทั้งสองด้านด้วยไฟแช็ค พับครึ่งแล้วเย็บเนากลีบ เมื่อครบให้รูดปลายด้ายให้ริบบิ้นซ้อนกันจากนั้นเย็บติดเป็นวงกลม</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>ติดกัน โดยทำที่ละขนาด นำริบบิ้นที่ทำไว้มาวางซ้อนกันแล้วเย็บติดกัน แล้วจึงนำไปเย็บติดที่ตัวกระเป๋าด้านในตำแหน่งที่วาดไว้</p> <p>๔.สร้างแบบและเย็บซับในกระเป๋าวัดขนาดกระเป๋ากะจูด โดยวัดความสูงของกระเป๋าคว้าง ความยาวของก้นกระเป๋านั้นสร้างแบบเหมือนกับการสร้างแบบกระเป๋าสะพายทั่วไป โดยวัดผ้ากว้างเท่าขนาดความยาวของก้นกระเป๋ารวมกัน ส่วนด้านสูงให้นำความสูงของกระเป๋าคูณสอง แล้วบวกด้วยความกว้างของก้นกระเป๋าส่งเย็บติดกันกระเป๋าค้นให้วัดเข้ามาครึ่งหนึ่งของความกว้างของก้นกระเป๋าค้นนั้นตัดผ้าตามแบบ ๑ ชิ้น โดยให้เผื่อสำหรับทำซาบชิปตัดผ้า ขนาด ๔.๕ ซม. x ๑๐ นิ้ว ๔ ชิ้น สำหรับตัวปิดปลายชิป ตัดผ้า ขนาด ๓ x ๒ นิ้ว ๒ ชิ้น นำแผ่นปิดปลายชิป พับริบด้านหัวท้าย ประมาณ ๐.๕ ซม. จากนั้นพับครึ่ง แล้วนำไปเย็บด้านข้างทั้งสองด้าน</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>กลับผ้า แล้วเอาปลาย ซิปใส่เข้าไป พับริมเข้า ด้านในแล้วเย็บ ทำทั้ง สองด้านเหมือนกัน หากึ่งกลางซิปและผ้า สาบซิป วางผ้าชั้นใน เอาด้านถูกขึ้น วางซิป โดยเอาด้านถูกขึ้น และ ตามด้วยผ้าชั้นนอกโดย เอาด้านผิดขึ้น แล้ว เย็บให้ติดกัน ทำทั้ง สองด้านของซิป วางผ้า ซิปในเอาด้านถูกขึ้น วางสาบซิปผ้าด้านถูก ขึ้น โดยวางให้กึ่งกลาง ผ้าทั้งสองตรงกัน แล้ว เย็บริม ทำทั้งสองด้าน</p> <p>๕.เอาผ้าด้านถูกออกไว้ ด้านในกระเป๋า จากนั้น สอยซิปในติดกับตัว กระเป๋าให้รอบ</p> <p>ก็จะได้ชิ้นงานที่สำเร็จ พร้อมใช้งาน</p>			
๓	การจัดการและการ จำหน่าย	-เทคนิคการจัดการ และการจำหน่าย	- การจัดการและการ ประกอบอาชีพ - การเลือกทำเล / การจำหน่าย	วิทยากรอธิบาย การบริหารจัดการ ในการประกอบอาชีพ ช่องทางการจำหน่าย	๓๐ นาที	-
รวม					๕ ชั่วโมง	๓๐ ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล
ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

การวัดผลประเมินผล

๑. การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร
๒. การประเมินผลงานการปฏิบัติระหว่างเรียนความสำเร็จของการปฏิบัติและจบหลักสูตร

การจบหลักสูตร

๑. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. มีผลงานการประเมินทดสอบที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การทำกระเป๋าเส้นพลาสติกปกริบบิ้น

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่จะได้รับ

วุฒิบัตร ออกโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

การเทียบโอน

-